

TOEFL(R) ปรับปรุงรูปแบบการสอบและการ รายงานผลคะแนนให้ดียิ่งขึ้น

ผู้สอบจะได้ประโยชน์จากรูปแบบการสอบที่ดีขึ้น ได้แก่ การรายงานผลคะแนนแบบใหม่ MyBest(TM) scores และจำนวนข้อสอบที่น้อยลง

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้สอบ TOEFL iBT(R) ทุกคนจะได้ประโยชน์จากรูปแบบการสอบและการรายงานผลคะแนนที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงการลงทะเบียนที่ง่ายกว่าเดิม

เวลาในการสอบ TOEFL(R) จะลดลง 30 นาที เหลือเพียง 3 ชั่วโมง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโดยรวมหรือลักษณะของข้อสอบ การสอบยังคงยุติธรรมและเชื่อถือได้เหมือนเดิม ต่างกันตรงที่มีจำนวนข้อสอบน้อยลงทั้งในส่วนของการฟัง การอ่าน และการพูด

นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลคะแนนแบบใหม่ที่เรียกว่า MyBest(TM) scores โดยจะรวบรวมคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละทักษะจากการสอบ TOEFL iBT ในระยะเวลาสองปี ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนที่ดีที่สุดต่อสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ โดยคะแนน TOEFL iBT ที่รายงานหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ไม่ว่าจะทำการสอบวันไหนก็ตาม จะมีการรายงานผลแบบ MyBest(TM) scores โดยอัตโนมัติ ร่วมกับการรายงานผลแบบอื่นที่ผู้สอบเลือกไว้ตอนสอบ

คุณ Srikant Gopal กรรมการบริหารการสอบ TOEFL ของ ETS กล่าวว่า “สถาบันการศึกษาจำนวนมากตระหนักถึงประโยชน์ของการได้เห็นคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัคร ในกรณีที่มีการสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง ขณะเดียวกัน เราทราบดีว่าผู้สอบต้องการแสดงคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด เพื่อให้ตนเองโดดเด่นขึ้น การแสดงผลคะแนนรูปแบบใหม่จึงเป็นผลดีอย่างมากต่อผู้สอบ ส่วนสถาบันการศึกษาก็ได้เห็นผู้สมัครที่มีทักษะภาษาอังกฤษตรงตามความต้องการมากขึ้น นับเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย”

ขณะเดียวกัน ETS ยังพัฒนาระบบลงทะเบียนและจัดการบัญชีใหม่ เพื่อให้ผู้สอบลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น เตรียมตัวสอบได้สะดวกขึ้น ทั้งยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นด้วย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการสอบ การรายงานผลคะแนน และการลงทะเบียนได้ที่ https://www.ets.org/toefl/better_test_experience หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEFL หรือลงทะเบียนสอบ กรุณาไปที่ <http://www.ets.org/toefl>

เกี่ยวกับการสอบ TOEFL(R)

TOEFL คือการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสถาบันกว่า 10,000 แห่ง ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากนานาประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และในมหาวิทยาลัยมากกว่า 98% ของสหราชอาณาจักร รวมถึงมหาวิทยาลัยในกลุ่มรัสเซลล์ทั้งหมด 100% นอกจากนี้ การสอบ TOEFL ยังเป็นที่นิยมมากกว่าการสอบอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศสและเยอรมนี ส่วนในแคนาดา การสอบ TOEFL เป็นที่ยอมรับในหมู่บ้านนิติวิทยาลัย ทั้งนี้ การให้คะแนนข้อสอบ TOEFL ทำโดยกลุ่มบุคคลนิรนาม ณ ส่วนกลาง จึงมีความยุติธรรมและเที่ยงตรง 100% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEFL ซึ่งรวมถึงการสมัครสอบ เคล็ดลับการเรียน และตัวอย่างข้อสอบ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ TOEFL Go Anywhere ที่ www.toeflgoanywhere.org

เกี่ยวกับ ETS

ETS พัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนทั่วโลก ด้วยการคิดค้นการประเมินผลรูปแบบต่างๆ ที่อ้างอิงจากการวิจัยอย่างเข้มข้น ETS ตอบสนองความต้องการของบุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐ ด้วยโซลูชันที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการรับรองครูผู้สอน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังทำการวิจัย วิเคราะห์ และศึกษานโยบายด้านการศึกษาด้วย ทั้งนี้ ETS ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2490 ในฐานะองค์กรไม่แสวงผลกำไร ปัจจุบันเป็นผู้พัฒนา บริหารจัดการ และให้คะแนนข้อสอบกว่า 50 ล้านครั้งต่อปี ซึ่งรวมถึงการสอบ TOEFL(R) และ TOEIC(R), การสอบ GRE(R) และการประเมิน The Praxis Series(R) ในสนามสอบกว่า 9,000 แห่ง ในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ets.org